



ที่ มท ๐๔๑๒/ว ๕๖๗

กรมการพัฒนาชุมชน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม ๑๐๒๑๐

๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน กำหนดประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔
ในพื้นที่เขตตรวจราชการ ๑๘ เขตตรวจ

เพื่อให้การตรวจราชการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ กรมการพัฒนาชุมชน ขอให้จังหวัดมอบหมาย
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เตรียมข้อมูลรองรับการประสานการตรวจราชการตามประเด็นที่กำหนด
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

สำนักตรวจราชการ

โทร ๐-๒๑๔๑-๖๕๔๑

โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๘๙๔๕

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

ที่	เรื่อง	ประเด็นการตรวจราชการ	หมายเหตุ
๑	การดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ๑.๑ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ๑.๒ การเตรียมรองรับการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ (ปชช./ปปท./สตง./ฯลฯ) ๑.๓ โครงการที่เสนอขอรับงบประมาณผ่านจังหวัด	๑. ผลการดำเนินงาน ๒. ปัญหา อุปสรรค ๓. แนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค ตามข้อ ๒ ๔. ข้อเสนอแนะ ๕. รายงานข้อเสนอแนะ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ท. (ตรวจเฉพาะโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา”) ๖. แผนงานที่จะดำเนินการต่อไป ๗. Best Practice (ถ้ามี)	ทุกเขต ตรวจราชการ
๒	การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ ๒ ๒.๑ การบูรณาการกับโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ๒.๒ การรณรงค์ให้ครัวเรือนปลูกผักสวนครัว/ครัวเรือน “โคก หนอง นา ”/นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) เครือข่ายอื่น ๆ สมัครเข้าร่วมกลุ่ม Facebook “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช.” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร		
๓	การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา - การนำผ้ามัดหมี่พระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ไปทอผ้า ผลิตผ้าตามอัตลักษณ์ หรือภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น/ชุมชน - การรณรงค์/ขยายผลอย่างต่อเนื่อง		
๔	การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี - การบริหารจัดการหนี้กองทุน ๑) ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ ๒) ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแนวทางการใช้ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๓)		
๕	การดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ		
๖	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง		
๗	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔		